

## **Lê Minh Khang - Cậu học trò dễ mến!**

*Thoảng trong làn gió hương thơm,  
Đào mai đua nở, bướm vờn lượn quanh.  
Cùng em gắng sức học hành,  
Ra khơi biển rộng dệt thành ước mơ.*

Những vần thơ cất lên mang theo nhiệt huyết, khát vọng và mơ ước tuổi học trò. Tinh thần đam mê và quyết tâm cháy bỏng trong hành trình chinh phục tri thức ấy cũng chính là điều gây ấn tượng sâu sắc với mọi người khi gặp gỡ em Lê Minh Khang, học sinh lớp 5A1, trường Tiểu học Gia Thụy - một tấm gương học sinh chăm ngoan, học giỏi và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập.

Khi gặp Khang, ai cũng sẽ ấn tượng với làn da trắng, mái tóc ngắn đen nhánh luôn được cắt gọn gàng. Đặc biệt là khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng đôi mắt to tròn của em càng khiến em trông “Tây” hơn. Khang luôn giữ cho mình phong thái đĩnh đạc, trưởng thành hơn các bạn cùng lớp và lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ các bạn, xứng đáng với cương vị lớp trưởng – Người thủ lĩnh của tập thể 5A1.

Với những cố gắng không ngừng nghỉ trên chặng đường khám phá tri thức, “trái ngọt” mà Khang “thu hái” được không chỉ là niềm hạnh phúc của em mà còn là niềm tự hào của gia đình, thầy cô, bè bạn. Khang đã để lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc với những thành tích đáng ngưỡng mộ. Bốn năm liền em luôn đạt danh hiệu “Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện”. Năm 2021: Em đạt Giải Nhì Cuộc thi Ames Storytelling 2021 toàn quốc, Giải Academic star. Trong năm học 2023-2024 này em đã được nhận Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội có thành tích xuất sắc tham gia Cuộc thi Đại sứ tuyên truyền Lịch sử - Văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Minh Khang còn là gương mặt xuất sắc quen thuộc trong những cuộc thi giao lưu tiếng Anh. Năm học này, cậu bạn lớp trưởng của 5A1 đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp quận và vinh dự là 1 trong 60 học sinh tiểu học quận Long Biên tham gia vòng thi thành phố vào tháng 4 tới.



*Giải Nhì Cuộc thi Ames Storytelling 2021 toàn quốc, Giải Academic star*



*Vinh dự nhận Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội có thành tích xuất sắc tham gia Cuộc thi Đại sứ tuyên truyền Lịch sử - Văn hóa Thăng Long - Hà Nội.*



### ***Đạt giải Nhất cuộc thi Rung chuông vàng Tiếng Anh cấp trường***

Khi được hỏi về phương pháp học tập hiệu quả, Khang không ngần ngại chia sẻ bí quyết: “Em luôn chủ động tìm tòi, mở rộng kiến thức, có mục tiêu phân đấu cụ thể và biết sắp xếp, tận dụng thời gian một cách hiệu quả”. Bên cạnh đó, em cũng chú trọng trau dồi kỹ năng mềm bằng việc tích cực tham gia nhiệt tình các hoạt động ngoại khóa của lớp, của trường. Có lẽ, sự siêng năng, kiên trì và kỉ luật chính là kim chỉ nam giúp em có thể khám phá đam mê và định hướng tương lai của chính mình, cũng như đạt được những mục tiêu bản thân đã đề ra.

Đạt rất nhiều thành tích cao là vậy nhưng Minh Khang luôn khiêm tốn, nỗ lực học hỏi không ngừng. Giờ học nào, em cũng hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài, khi còn băn khoăn kiến thức nào đó em lại trao đổi với bạn bè hoặc mạnh dạn lên hỏi cô giáo. Minh Khang rất mê đọc sách, bạn ấy có thể ngồi cả ngày đọc sách không biết chán. Có khi bạn đọc những quyển sách Tiếng Anh rất dày rồi chia sẻ để các bạn trong lớp cùng học thêm những điều mới lạ. “Học thầy không tày học bạn”, Khang luôn là cái tên được các bạn trong lớp tin tưởng nhờ giảng giải những phần chưa hiểu. Khang nhiệt tình giúp đỡ các bạn, đặc biệt là những bạn học yếu, kém trong lớp như một thầy giáo nhí tận tình và đầy kiên nhẫn. Nhờ cậu bạn lớp trưởng tuyệt vời này mà tập thể 5A1 đã có nhiều bạn tiến bộ trong học tập, mang lại niềm vui, niềm tự hào cho thầy cô và cha mẹ.



***Minh Khang luôn được bạn bè yêu quý và tin tưởng chia sẻ***

Bên cạnh sự nỗ lực và quyết tâm trong học tập, em còn là tấm gương học sinh ngoan ngoãn, lễ phép và có những thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác Đội. Không chỉ học giỏi đầu nhé, Minh Khang còn đóng kịch, hát, thuyết trình siêu đỉnh nữa cơ đây. Vì vậy, bạn rất vinh dự được tin nhiệm bầu vào ban chấp hành của Liên đội trường Tiểu học Gia Thụy.





*Hình ảnh Minh Khang tích cực, sôi nổi trong các hoạt động của trường lớp*



“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, Minh Khang luôn nhớ lời dạy ấy của Bác Hồ kính yêu. Bởi vậy, ngoài giờ học, bạn thường xuyên giúp bố mẹ làm việc nhà như rửa bát, quét nhà, cắm cơm.... Và đặc biệt, cậu bạn ưa sạch sẽ, gọn gàng này luôn tự tay dọn phòng, dọn góc học tập của mình sao cho khoa học nhất mà không bao giờ phải để bố mẹ nhắc nhở.



*Góc học tập của Minh Khang tại gia đình*

Ai có thể không yêu, không quý một bông hoa đẹp, một người bạn tốt, một học sinh giỏi và chăm ngoan như Minh Khang được. Tin chắc trong tương lai, em sẽ trở thành một công dân gương mẫu, đem tài trí của mình để xây dựng quê hương, đất nước như ước mơ mà em vẫn luôn ấp ủ.